



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
ข้อเสนอสมาชิกใหม่
ลดครึ่งราคา 8 สัปดาห์
สิงหาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม

เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท 12 เดือนกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2567 รับส่วนลดค่าสมาชิกครึ่งราคา 8 สัปดาห์ เมื่อครบ 8 สัปดาห์นับจากวันเริ่มต้นสมาชิก ราคาสมาชิกภาพแบบมาตรฐานสำหรับประเภทสมาชิกและคลับที่ท่านเลือกจะถูกนำมาใช้ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามข้อเสนอ ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการให้รายละเอียดสำหรับชำระเงินแบบหักบัญชีโดยตรง การตอบแบบสอบถามสุขภาพ และการชำระเงินตามสัดส่วน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะใช้ข้อเสนอนี้กับการตัดรอบบิลแรกของสมาชิกนับจากวันที่สถานะสมาชิกเริ่มต้น เพื่อให้สมาชิกได้รับส่วนลดการชำระเงินค่าสมาชิก (หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก) 50% จำนวนสี่รอบบิล ข้อเสนอนี้เป็นจำนวนเท่ากับสี่ (4) สัปดาห์ของค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก ตามส่วนเมื่อมีการใช้ส่วนลด ภาระผูกพันขั้นต่ำที่แสดงระหว่างการสมัครจะไม่นับรวมระยะเวลาการเป็นสมาชิกฟรี ช่วงระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำของท่านจะลดลงตามข้อเสนอ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสมาชิก โปรดตรวจสอบค่าใช้จ่ายผูกพันขั้นต่ำได้ที่คลับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดจะถูกนำมาใช้หากสมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสมาชิกประเภทอายุต่ำกว่า 24 ปี หรือไวทอลล์ดี หรือข้อเสนออื่น ๆ และไม่รวมการฝึกสอนส่วนบุคคล หรือบริการอื่นๆ หากสมาชิกที่สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในขณะที่สมัคร พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเข้ามาที่คลับ เพื่อลงนามในสัญญาสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกใหม่หรืออดีตสมาชิกที่สมาชิกภาพหมดอายุเกินกว่า 30 วันขึ้นไปและมีคุณสมบัติอื่นๆตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย
ข้อเสนอสมาชิกใหม่
ลดครึ่งราคา 8 สัปดาห์
สิงหาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเภท 12 เดือนกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567 รับส่วนลดค่าสมาชิกครึ่งราคา 8 สัปดาห์ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะใช้ข้อเสนอนี้กับการตัดรอบบิลแรกของสมาชิกระดับจากวันที่สถานะสมาชิกเริ่มต้น เพื่อให้สมาชิกได้รับส่วนลดการชำระเงินค่าสมาชิก (หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก) 50% จำนวนสี่รอบบิล ข้อเสนอนี้เป็นจำนวนเท่ากับสี่ (4) สัปดาห์ของค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก ตามส่วนเมื่อมีการใช้ส่วนลด ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดจะถูกนำมาใช้หากสมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสมาชิกประเภทอายุต่ำกว่า 24 ปี หรือ ไวกัลลิตี้ หรือข้อเสนออื่น ๆ และไม่รวมการฝึกสอนส่วนบุคคล หรือบริการอื่นๆ ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกใหม่ หรืออดีตสมาชิกที่สมาชิกภาพหมดอายุเกินกว่า 30 วันขึ้นไปและมีคุณสมบัติอื่นๆตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขพิเศษขณะทำการสมัครสมาชิก

เนื่องจากท่านมีคุณสมบัติสำหรับข้อเสนอใหม่ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินค่าสมาชิก 50% เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ข้อเสนอนี้เป็นจำนวนเท่ากับสี่ (4) สัปดาห์ของค่าธรรมเนียมสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการพักอายุสมาชิก ตามส่วนเมื่อมีการใช้ส่วนลด ภาระผูกพันขั้นต่ำทั้งหมดในรูปแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกของท่านจะไม่แสดงการหักราคาส่วนลดค่าสมาชิกของท่าน